

Triển khai hiệu quả tháng cao điểm về phòng cháy, chữa cháy

Thực hiện Thông báo số 120/TB-V11 ngày 10/4/2017 của lãnh đạo Bộ Công an về triển khai tháng cao điểm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC), Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) phối hợp với công an các huyện, thành phố triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh.

Để triển khai hiệu quả tháng cao điểm, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều văn bản, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC trên địa bàn. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC với nhiều hình thức như: phối hợp với Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh và các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh, huyện xây dựng các tin, bài với nội dung về bảo đảm an toàn PCCC trong chuyên mục "Toàn dân tham gia PCCC" và phát trên hệ thống loa truyền thanh ở các xã, phường, thị trấn. Qua đây đã góp phần quan trọng, tạo ra những chuyển biến tích cực về ý thức của cán bộ và nhân dân đối với công tác PCCC. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, lực lượng cảnh sát PCCC phối hợp với công an các huyện, thành phố tổ chức hơn 100 lớp tuyên truyền, huấn luyện về công tác PCCC cho các doanh nghiệp, đơn vị thu hút trên 7.000 người tham gia; tổ chức hướng dẫn thực tập 181 phương án chữa cháy tại chỗ cho các cơ quan, doanh nghiệp. Phòng phối hợp với công an các huyện, thành phố và các ngành chức năng tổ chức kiểm tra công tác PCCC tại 971 cơ sở, trong đó tập trung vào các địa bàn trọng điểm như các khu, cụm công nghiệp, các trường học, bệnh viện, các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí



▲ Lực lượng công an phối hợp với doanh nghiệp tổ chức diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy.

▶ Cán bộ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh thường xuyên tập huấn sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Ảnh: **BÙI THÀNH**
(Công an tỉnh)

hóa lỏng, trung tâm thương mại, chợ... Qua kiểm tra đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm các quy định về PCCC như không có biển tiêu lệnh PCCC,

hệ thống báo động, hệ thống điện xuống cấp, không bố trí nguồn nước... đã kiến nghị xử lý hành chính 7 trường hợp với số tiền 48 triệu đồng.

Đại tá Hoàng Đức Chiến, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh cho biết: Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy,

nổ trên địa bàn, đơn vị đã tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình tại các đơn vị cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC có nguy cơ cháy, nổ cao, nhất là các cơ sở sản xuất có nguyên liệu dễ cháy (cơ sở sản xuất hàng may mặc, bông, vải, sợi, da giày, xăng dầu, gas...). Tăng cường công tác điều tra, khảo sát về đặc điểm giao thông, nguồn nước chữa cháy, lực lượng, phương tiện chữa cháy, CNCH tại khu đô thị, khu dân cư, các khu, cụm công nghiệp. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn thực hiện và duy trì nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân, thường trực sẵn sàng chiến đấu. Công tác kiểm tra, quản lý cán bộ được tăng cường, không để xảy ra vi phạm trong quy trình công tác. 100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm công tác trực chỉ huy, trực ban, trực chiến đấu, huấn luyện nghiệp vụ; luôn nắm chắc tình hình, kịp thời, chủ động giải quyết, xử lý các tình huống cháy, nổ, CNCH và các tình huống đột xuất khác. Thường xuyên luyện tập phương án chữa cháy và CNCH, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ lớn, phương án phối hợp phòng, chống biểu tình gây rối, bạo loạn. Có thể nói, trong đợt thực hiện tháng cao điểm, công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến rõ rệt, qua đó đã nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trong công tác PCCC, hạn chế thấp nhất các vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Trong đợt cao điểm, toàn tỉnh chỉ xảy ra 1 vụ cháy vào ngày 8/4/2017, tại khu 3 nhà B Bệnh viện Tâm thần Thái Bình, nguyên nhân do chập điện từ máy điều hòa, khi xảy ra cháy, lực lượng cảnh sát PCCC đã phối hợp với lực lượng chữa cháy tại bệnh viện nhanh chóng dập tắt đám cháy, do đó không xảy ra thiệt hại về người, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản, kết quả đó góp phần quan trọng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn PCCC trên địa bàn tỉnh.

NGUYỄN TÙNG

Sự tích và phong tục tết Đoàn Ngo

(vtv.vn) tết Đoàn Ngo (5/5 âm lịch) tồn tại từ lâu trong văn hóa dân gian Phương Đông và có ảnh hưởng đến sinh hoạt, phong tục của người dân các quốc gia này. Tết Đoàn Ngo hay tết Đoàn Dương là một ngày tết truyền thống tại một số nước Đông Á như Việt Nam, Triều Tiên và Trung Quốc. Đoàn nghĩa là mở đầu, Ngo là khoảng thời gian từ 11 giờ tối 13 giờ và ăn tết Đoàn Ngo là ăn vào buổi trưa. Đoàn Ngo lúc mặt trời bắt đầu ngả nhất, ở gần trời đất nhất trùng với ngày hạ chí. Theo triết lý y học Đông Phương, hỏa khí (thuộc dương) của trời đất và trong cơ thể của con người trong ngày Đoàn Ngo đều lên đến tột bậc. Ở Việt Nam, tết Đoàn Ngo là ngày phát động bắt sâu bọ, tiêu diệt bớt các loài gây hại cho cây trồng trên cánh đồng, trong đó nhiều loài sâu có thể ăn được và chúng được coi như là chất bổ dưỡng. Truyền thuyết về lịch sử ngày mùng 5/5 được lưu truyền khác nhau ở Việt Nam, Trung Quốc và Hàn Quốc. **Các hoạt động chính vào tết Đoàn Ngo** Tết Đoàn Ngo là dịp người ta thường ăn tết ở nhà với gia đình. Sáng sớm tết Đoàn Ngo, người ta ăn bánh tro, chèn hạt sen, trái cây và rượu nếp để giết sâu bọ, bệnh tật trong người. Thông thường, mọi người hay ăn rượu nếp ngay sau khi ngủ dậy. Vào ngày này, người ta cúng lễ cho một tiết mới, mừng sự trong sáng và quang đãng. Nhiều người còn tắm nước lá mùi để phòng bệnh và tẩy trừ sâu bọ. Bên cạnh đó, tại nhiều địa phương ven biển, người dân đi tắm biển đúng giờ Ngọ. Theo quan niệm dân gian, vào ngày này khi dương mạnh nhất trong năm nên mọi người cũng lễ để cầu an. Cũng theo quan niệm đó, các loại cây lá hái trong thời gian này có tác dụng chữa bệnh tốt nhất nên các thầy thuốc thường lên núi hái thuốc. Vào dịp tết Đoàn Ngo, ai bị cảm cúm nên dùng 5 loại lá bạch đàn, xương rồng, ngũ thảo, lá dàu tằm và sả nấu nước xông để bớt bệnh. Ngoài ra, có người còn tìm mua cành xương rồng để trong nhà với mục đích đuổi tà ma. **Nét ẩm thực đặc biệt trong dịp tết Đoàn Ngo** Bánh tro hay bánh gio đã trở thành món ăn truyền thống trong dịp tết Đoàn Ngo ở Nam Trung Bộ và miền Nam. Bánh tro có nhiều tên khác nhau như bánh ú, bánh gio và bánh âm và có vài biến thể khác nhau theo địa phương. Bánh được làm bằng gạo đã ngâm từ nước tro đốt bằng củi các loại cây khô hay rơm, gói trong lá chuối. Bánh tro để ăn, để tiêu làm mát ruột, thường ăn kèm với đường hoặc mật. Ở miền Bắc, vào ngày này, các gia đình thường làm các món từ vịt, đặc biệt là tiết canh vịt (nhưng những năm gần đây, sau khi có dịch cúm gia cầm thì người ta hạn chế ăn). Tuy nhiên, dường như các chợ ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ những ngày trước và trong tết Đoàn Ngo, việc mua bán vịt thường diễn ra rất sôi động. Rượu nếp hay cái rượu cũng là món ăn được nhiều người ưa thích trong tết Đoàn Ngo. Uống rượu hoặc ăn rượu nếp cũng là một cách giết sâu bọ của người dân miền Bắc trong dịp này.

HỘI HỖ TRỢ GIA ĐÌNH LIỆT SĨ TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)
xây mới nhà ở; tư vấn cho trên 100 lượt thân nhân và kết nối thông tin với các cơ quan, đơn vị giúp 6 gia đình tìm kiếm phần mộ và hài cốt liệt sĩ; hướng dẫn 3 gia đình làm thủ tục xin được xác định danh tính liệt sĩ bằng phương pháp khoa học. Tổ chức tư vấn, hòa giải một số vụ tranh chấp phần mộ và thờ cúng liệt sĩ. 6 tháng cuối năm, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh đẩy mạnh kết nối thông tin về liệt sĩ và hài cốt liệt sĩ; hỗ trợ các thân nhân liệt sĩ giải quyết chế độ chính sách; tổ chức dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ thuộc tỉnh Quảng Trị nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ.

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG...
(Tiếp theo trang 1)
Sáng ngày 29/5, Ban CHQS huyện Kiến Xương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng bà Hoàng Thị Chí, sinh năm 1938, thôn 3, xã Vũ Thăng (Kiến Xương) là vợ liệt sĩ Đặng Quốc Khánh, hy sinh năm 1972 trong kháng chiến chống Mỹ. Hiện nay bà Chí đang ở một mình, là gia đình chính sách thuộc diện đặc biệt khó khăn có nhu cầu về nhà ở. Ngôi nhà được xây dựng có diện tích 50m², 1 tầng kiên cố khép kín với tổng kinh phí 90 triệu đồng, trong đó, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Kiến Xương hỗ trợ 50 triệu đồng và vận động nguồn kinh phí xã hội hóa từ các doanh nghiệp trên địa bàn huyện 20 triệu đồng. Ngoài ra, Ban CHQS huyện còn hỗ trợ ngày công vận chuyển vật liệu, tháo dỡ nhà cũ... Công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 27/7/2017. Việc khởi công nhà tình nghĩa cho bà Hoàng Thị Chí là việc làm ý nghĩa, góp phần động viên bà Chí vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; đồng thời là hoạt động trong đợt thi đua cao điểm "Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa" của Ban CHQS huyện Kiến Xương hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017). **THIÊN AN**

Điểm sáng tự quản an toàn giao thông

Hết lòng, nhiệt tình vì công việc chung, những năm qua, hoạt động của các thành viên trong tổ tự quản an toàn giao thông (ATGT) xã Vũ Quý (Kiến Xương) đã góp phần giữ gìn trật tự ATGT ở địa phương, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Địa bàn xã Vũ Quý có quốc lộ 39B chạy qua, thương mại, dịch vụ phát triển, nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn nên lượng người và phương tiện qua lại khu vực này rất đông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao

thông. Trước năm 2002, đây được xem là một trong những "điểm đen" về giao thông của huyện Kiến Xương, bình quân mỗi năm xảy ra hơn chục vụ va chạm, gây thiệt hại cả về người và tài sản. Trước tình hình đó, năm 2003, tổ tự quản ATGT xã Vũ Quý được thành lập với 25 thành viên tại 5 thôn, nòng cốt là hội viên cựu chiến binh (CCB). Nhiệm vụ chủ yếu của các thành viên là tham gia phân luồng giao thông tại ngã ba, ngã tư xã Vũ Quý, nơi tập

trung nhiều phương tiện qua lại trong giờ cao điểm; hướng dẫn bà con nhân dân qua đường thuận tiện nhất. Những ngày đầu đi vào hoạt động, tổ tự quản ATGT gặp nhiều khó khăn do hoạt động chủ yếu dựa trên tinh thần tự nguyện tham gia của các CCB, không có kinh phí hỗ trợ. Các thành viên không có công cụ hỗ trợ hoạt động tự quản ATGT, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT của người dân chưa cao. CCB Đỗ Anh Bồng, Tổ

trưởng tổ tự quản ATGT xã Vũ Quý chia sẻ: Để tháo gỡ khó khăn, tổ tự quản ATGT xã Vũ Quý đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT; tổ chức cho các thành viên được tập huấn kiến thức về ATGT, kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra va chạm, tai nạn giao thông, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT tại địa phương. Ông Ngô Biên Thùy, Chủ tịch Hội CCB xã Vũ Quý

cho biết: Để hoạt động của tổ tự quản ATGT thực sự đi vào nền nếp và thường xuyên, Hội CCB xã đã vận động người dân quyên góp, ủng hộ tiền mua quần áo, mũ, còi... trang bị cho các thành viên. Hoạt động của tổ tự quản ATGT gắn chặt với hoạt động của Hội CCB xã Vũ Quý. Hàng năm, Hội bình xét thi đua, kịp thời khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo động lực giúp các thành viên trong tổ yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Bà Ngô Thị Sơn, thôn 4, xã Vũ Quý chia sẻ: Gia đình tôi kinh doanh tạp hóa ở khu vực ngã tư Vũ Quý đã lâu. Từ ngày tổ tự quản ATGT xã Vũ Quý đi vào hoạt động thì tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông giảm đi rõ rệt. Các thành viên trong tổ luôn nhắc nhở người đến mua hàng để phương tiện đứng nơi quy định, không lấn chiếm phần đường dành cho người đi bộ.

Thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn tỉnh, tổ tự quản ATGT xã Vũ Quý đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhắc nhở các hộ kinh doanh hai bên đường 39B nghiêm túc chấp hành; tổ chức ký cam kết thực hiện Chỉ thị số 04 cho 100% thành viên trong tổ và các hộ kinh doanh hai bên đường. Ngoài ra, thành viên tổ tự quản ATGT xã Vũ Quý còn tham gia cắt tỉa cây xanh hai bên đường, tháo dỡ mái che, mái vẩy, tường bao, cổng chậu... trả lại hành lang thông thoáng cho người tham gia giao thông. Nhờ những đóng góp tích cực, tổ tự quản ATGT xã Vũ Quý vinh dự được Ủy ban ATGT quốc gia, Bộ Công an, UBND tỉnh, UBND huyện Kiến Xương, Hội CCB tỉnh... tặng bằng khen, giấy khen, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác giữ gìn trật tự, ATGT tại địa phương.



Tổ tự quản về an toàn giao thông xã Vũ Quý phân luồng giao thông.



TIẾN DAT